

คำประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560

นางสาว นุปผา เหลืองพิกุลทอง

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวนุปผา เหลืองพิกุลทอง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มีความดีเด่นในงานที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยงานจัดทำและรักษาฐานข้อมูลของสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาระบบการบริการข้อมูลวิชาการโดยผ่านระบบ LMSACADEMIC และเว็บไซต์ จากระบบเดิมมีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลวิชาการลงแฟ้มเอกสาร เมื่อมีปริมาณมากขึ้นทำให้การค้นหาเอกสารต้องใช้เวลาอันยาวนาน จึงได้มีการจัดหมวดหมู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่

- 1) บริหารจัดการทำเอกสาร (Hard Copy) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft file) โดยใช้ระบบ LMSACADEMIC เป็นตัวจัดการ
- 2) การบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยจัดทำเว็บไซต์ที่สามารถนำข้อมูลวิชาการขึ้นเว็บไซต์ได้เองภายในสำนัก โดยใช้ JOOMLA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาข้อมูล ที่บริการบนเว็บไซต์

ทั้ง 2 ระบบ จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลให้แก่คณาจารย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการใช้ระบบเพื่อค้นหาข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสาวนุปผา เหลืองพิกุลทอง ได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัย มาเป็นระยะเวลา 18 ปี 4 เดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายบริหารสำนักงานของสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางสาวนุปผา เหลืองพิกุลทอง เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนงานบริหารสำนักและส่วนงานการประกันคุณภาพ โดยการแชร์ข้อมูลวิชาการและข้อมูลประกันคุณภาพสำนักผ่านระบบ LMSACADEMIC มีการใส่รหัสการเข้าสู่ระบบ LMSACADEMIC ของสำนัก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

นางสาวนุปผา เหลืองพิกุลทอง เป็นผู้จัดทำ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ของสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแล มีข้อหัวดังนี้คือ (1) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ผู้จัดการข้อมูลออนไลน์ (2) การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักออนไลน์ ด้วยโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ (Google Document) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยแบ่งปันข้อมูลนี้ไว้ในเว็บไซต์ของสำนัก นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนัก นับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ เสียสละให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงพิจารณานุมัติให้ได้รับรางวัล Staff of the Year Award ประจำปี 2560